

3907 Rosemead Blvd.
Rosemead, CA 91770
Phone: 626-312-2900
Fax: 626-312-2906



BOARD OF TRUSTEES
Nancy Armenta
Diane Benitez
Ronald Esquivel
Veronica Peña
John Quintanilla

ALEJANDRO RUVALCABA, Ph.D., Superintendent

Ngày 13 tháng 11 năm 2023

Kính gửi Cộng đồng Học khu Rosemead,

Chúng ta sắp đến kỳ nghỉ lễ sắp tới, tôi muốn dành một chút thời gian để gửi những lời chúc nồng nhiệt nhất tới từng người được hưởng một kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tuyệt vời. Đây là thời gian để chúng ta quây quần bên gia đình và bạn bè, suy ngẫm về những điều may mắn trong cuộc sống và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ và cộng đồng xung quanh chúng ta.

Trong tinh thần Lễ tạ ơn, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới toàn thể cộng đồng Học khu Rosemead. Sự ủng hộ không ngừng của quý vị đối với các trường học và khu học chánh của chúng ta đang truyền cảm hứng. Chính sự cam kết của quý vị đối với giáo dục và phúc lợi của học sinh đã khiến khu học chánh của chúng ta trở nên đặc biệt. Sự cống hiến của quý vị, cho dù quý vị là phụ huynh, học sinh, giáo viên, nhân viên hay thành viên cộng đồng, đều là nền tảng để cộng đồng giáo dục của chúng ta phát triển.

Tôi muốn cảm ơn các nhà Giáo đặc biệt của chúng ta, những người đã cống hiến không mệt mỏi để nuôi dưỡng tâm trí và tinh thần của học sinh. Niềm đam mê giảng dạy, phương pháp tiếp cận sáng tạo và sự quan tâm chân thành của quý Giáo viên đối với hạnh phúc của mỗi đứa trẻ là trọng tâm thành công của khu học chánh chúng ta.

Đối với các học sinh của chúng ta, tôi muốn ghi nhận sự chăm chỉ, quyết tâm và tiềm năng vô tận mà các em mang đến cho trường học của chúng ta. Các em học sinh là lý do chúng tôi cố gắng cung cấp nền giáo dục tốt nhất có thể và sự nhiệt tình học tập của các học sinh là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi.

Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn tới các bậc cha mẹ và người giám hộ, những người đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục con cái họ. Sự tham gia, hỗ trợ và hợp tác của quý vị với các trường học của chúng tôi tạo nên sự khác biệt đáng kể trong sự trưởng thành và phát triển của học sinh chúng tôi.

Khi quây quần bên gia đình và bạn bè, chúng ta hãy biết ơn không chỉ vì những món ăn ngon và bầu bạn thân mật mà còn vì những cơ hội, sự phát triển và thành tích mà trường học đã mang lại cho con em chúng ta. Cùng nhau, chúng ta có nhiều điều để tự hào và cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục định hình tương lai của khu học chánh chúng ta tốt đẹp hơn.

Chúc mọi người một Lễ Tạ ơn vui vẻ và bình an. Mong rằng kỳ nghỉ này sẽ là thời gian nghỉ ngơi, suy ngẫm và phục hồi sức lực khi chúng ta chuẩn bị quay trở lại sứ mệnh chung của mình là cung cấp một nền giáo dục đặc biệt cho học sinh của Học khu Rosemead.

Thân mến chào quý vị, với những lời chúc nồng nhiệt nhất và lòng biết ơn sâu sắc nhất,


Alejandro Ruvalcaba, tiến sĩ
Giám đốc khu Học chánh

Fax Numbers:

Human Resources: 626-307-6148 • Educational Services, Special Education & Student Support Services: 626-312-2913
Child Development & Nutrition Services: 626-307-6178 • Business Services & Superintendent's Office: 626-312-2906